

*
Số/103 -KH/ĐU

Hưng Yên, ngày 15 tháng 6 năm 2024

KẾ HOẠCH

**Quán triệt, tuyên truyền, tổ chức thực hiện
Chỉ thị số 30-CT/TW ngày 05/02/2024 của Ban Bí thư Trung ương Đảng
khóa XIII về công tác tuyên truyền miệng trong tình hình mới**

Thực hiện Kế hoạch số 159-KH/ĐUK ngày 17/6/2024 của Ban Thường vụ Đảng ủy Khối Cơ quan - Doanh nghiệp tỉnh về quán triệt, tuyên truyền, tổ chức thực hiện Chỉ thị số 30-CT/TW ngày 05/02/2024 của Ban Bí thư Trung ương Đảng khóa XIII về công tác tuyên truyền miệng trong tình hình mới (*sau đây viết tắt là Chỉ thị số 30-CT/TW*), Đảng ủy Sở Nội vụ xây dựng Kế hoạch quán triệt, tuyên truyền, tổ chức thực hiện như sau:

I- MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU

1- Mục đích

- Nâng cao nhận thức của Đảng ủy Sở, các chi bộ, đảng viên, công chức, viên chức, người lao động, nhất là người đứng đầu về vị trí, vai trò, tầm quan trọng của công tác tuyên truyền miệng trong tình hình mới; khẳng định tuyên truyền miệng là phương thức tuyên truyền có tính đặc trưng và ưu thế trong bối cảnh thông tin đầy phức tạp, đa chiều hiện nay.

- Đề cao vai trò, trách nhiệm của Đảng ủy Sở, các chi bộ, nhất là người đứng đầu trong lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện Chỉ thị số 30-CT/TW. Tăng cường định hướng, quản lý, phát huy vai trò của đội ngũ báo cáo viên, tuyên truyền viên; góp phần tạo sự thống nhất trong Đảng, sự đồng thuận của đảng viên, công chức, viên chức, người lao động, thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng.

2- Yêu cầu

- Đảng ủy Sở, các chi bộ, nhất là người đứng đầu phải quán triệt và thực hiện nghiêm túc, hiệu quả Chỉ thị số 30-CT/TW. Nội dung quán triệt và triển khai thực hiện phải cụ thể, rõ ràng, gắn với thực hiện nhiệm vụ chính trị của cơ quan, đơn vị.

- Việc thực hiện Chỉ thị bảo đảm thống nhất với các quy định của Đảng, Nhà nước và phù hợp với điều kiện cụ thể của cơ quan, đơn vị.

- Việc quán triệt, triển khai, tổ chức thực hiện Chỉ thị số 30-CT/TW phải nghiêm túc, thiết thực, hiệu quả; thường xuyên kiểm tra, giám sát, báo cáo kết quả thực hiện theo quy định.

II- NỘI DUNG

1- Căn cứ vào chức năng, nhiệm vụ và tình hình thực tiễn tại cơ quan, đơn vị, Đảng ủy Sở, các chi bộ trực thuộc tổ chức hội nghị nghiên cứu, học tập, quán triệt, tuyên truyền Chỉ thị số 30-CT/TW và Kế hoạch số 317-KH/TU ngày 07/6/2024 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về quán triệt, tuyên truyền, triển khai thực hiện Chỉ thị số 30-CT/TW tới đảng viên, công chức, viên chức, người lao động bằng hình thức phù hợp. Hội nghị tổ chức trong Quý III/2024; tập trung làm nổi bật những nội dung sau:

- Đóng góp của công tác tuyên truyền miệng và đội ngũ báo cáo viên, tuyên truyền viên trong lịch sử đấu tranh cách mạng của Đảng và dân tộc, Vị trí, vai trò, tầm quan trọng và yêu cầu đổi mới của công tác tuyên truyền miệng trong tình hình mới.

- Những điểm mới về vai trò, trách nhiệm của cấp ủy, người đứng đầu trong lãnh đạo, chỉ đạo triển khai thực hiện Chỉ thị; trong định hướng, phổ biến, quán triệt những chủ trương, chính sách lớn quan trọng; trách nhiệm lãnh đạo, chỉ đạo, xây dựng, kiện toàn, chế độ, chính sách đào tạo, bồi dưỡng, quản lý, kiểm tra, giám sát hoạt động của đội ngũ báo cáo viên, tuyên truyền viên thuộc phạm vi phụ trách.

- Những yêu cầu mới về đổi mới nội dung và phương thức hoạt động của công tác tuyên truyền miệng trong tình hình mới.

- Những quy định mới về trách nhiệm của các cơ quan chủ trì, phối hợp; cơ chế vận hành, tổ chức bộ máy, chế độ, chính sách của đội ngũ báo cáo viên, tuyên truyền viên.

2- Tăng cường sự lãnh đạo, chỉ đạo của Đảng ủy Sở, các chi bộ, nhất là người đứng đầu về công tác tuyên truyền miệng

- Đảng ủy Sở, các chi bộ, nhất là người đứng đầu thường xuyên sâu sát trong lãnh đạo, chỉ đạo, kiểm tra, giám sát việc thực hiện Chỉ thị số 30-CT/TW, Kế hoạch số 317-KH/TU ngày 07/6/2024 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy; đưa các nhiệm vụ của công tác tuyên truyền miệng vào trong các chương trình, kế hoạch hằng năm của Đảng ủy Sở, các chi bộ. Tập trung định hướng các chủ trương, chính sách quan trọng của Đảng, Nhà nước, của tỉnh và của Đảng ủy Khối Cơ quan - Doanh nghiệp tỉnh về xây dựng Đảng, hệ thống chính trị và phát triển kinh tế - xã hội; bảo đảm sự thống nhất trong Đảng, sự đồng thuận trong toàn Đảng bộ Sở; góp phần xây dựng Đảng và hệ thống chính trị, sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, sự nghiệp đổi mới và phát triển của tỉnh Hưng Yên, tăng cường niềm tin của Nhân dân với Đảng.

- Đổi mới nội dung, phương thức phối hợp trong triển khai công tác tuyên truyền miệng.

- Tăng cường tuyên truyền, giáo dục nâng cao ý thức, trách nhiệm của lãnh đạo, đảng viên đối với việc vận động Nhân dân thực hiện chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước.

3- Đổi mới nội dung và nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác tuyên truyền miệng

- Xác định những nội dung tuyên truyền trọng yếu để tập trung đổi mới. Xác định các phương thức truyền thống vẫn còn hiệu quả cần phát huy, những phương thức mới cần nghiên cứu, xem xét, đưa vào áp dụng để nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác tuyên truyền miệng và hoạt động của đội ngũ báo cáo viên, tuyên truyền viên. Tiếp tục đổi mới nội dung tuyên truyền gắn với định hướng, thuyết phục; đồng thời đa dạng hóa các hình thức tuyên truyền miệng. Phát huy tính tích cực, chủ động, sáng tạo của từng chi bộ, đảng viên, đội ngũ báo cáo viên, tuyên truyền viên trong việc đổi mới phương thức tuyên truyền miệng, đảm bảo thích ứng, linh hoạt, hiệu quả, phù hợp với đặc điểm tình hình và nhiệm vụ chính trị của cơ quan, đơn vị.

- Nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác tuyên truyền miệng thông qua các hội nghị định kỳ, các cuộc đối thoại, tọa đàm,...

- Thực hiện hiệu quả công tác nắm bắt tình hình tư tưởng, tâm trạng của đảng viên, công chức, viên chức, người lao động, xem đây là một trong những kênh thông tin phản hồi để đánh giá hiệu quả công tác tuyên truyền miệng. Nâng cao hiệu quả phối hợp giữa tuyên truyền miệng với tuyên truyền trên các phương tiện thông tin truyền thông. Tăng cường ứng dụng thông tin, trí tuệ nhân tạo (AI), công nghệ số, phát huy vai trò của các phương tiện thông tin truyền thông, mạng xã hội để nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác tuyên truyền miệng.

3- Xây dựng đội ngũ tuyên truyền viên, báo cáo viên có bản lĩnh chính trị vững vàng, có đạo đức cách mạng, năng động, sáng tạo, hoạt động có chất lượng, hiệu quả; thường xuyên, kịp thời cung cấp thông tin, tài liệu, tư liệu; động viên tích cực tham gia tập huấn, cập nhật kỹ năng, chuyên môn nghiệp vụ; tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động tuyên truyền miệng.

4- Tăng cường công tác kiểm tra, giám sát, đánh giá việc thực hiện công tác tuyên truyền miệng. Thường xuyên tổ chức kiểm tra, giám sát, đánh giá công tác tuyên truyền miệng để kịp thời phát hiện, nhân rộng mô hình, cách làm hay, sáng tạo, hiệu quả; kịp thời biểu dương, khen thưởng tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc nhằm khích lệ, động viên đội ngũ tuyên truyền viên, báo cáo viên tích cực thực hiện nhiệm vụ.

III- TỔ CHỨC THỰC HIỆN

1- Các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy, Lãnh đạo Sở: Tập trung lãnh đạo, chỉ đạo các chi bộ, các phòng, ban, đơn vị được giao phụ trách, thực hiện nghiêm túc nội dung Kế hoạch; đôn đốc, theo dõi việc thực hiện Kế hoạch, báo cáo Đảng ủy kết quả thực hiện; phản ánh kịp thời những khó khăn, vướng mắc để chỉ đạo thực hiện.

2- Các đồng chí Đảng ủy viên, Bí thư các chi bộ, Trưởng các phòng, ban, đơn vị có trách nhiệm triển khai, phổ biến nội dung Kế hoạch đến toàn thể đảng viên, công chức, viên chức, người lao động thuộc đơn vị mình quản lý; căn cứ chức năng, nhiệm vụ tổ chức quán triệt, tuyên truyền và tham mưu triển khai thực hiện có hiệu quả Chỉ thị số 30-CT/TW. Thường xuyên kiểm tra, đôn đốc việc triển khai thực hiện và báo cáo kết quả triển khai, thực hiện theo quy định.

3- Giao đồng chí Đảng ủy viên phụ trách công tác tuyên giáo của Đảng ủy theo dõi, đôn đốc việc quán triệt, tuyên truyền, tổ chức thực hiện Chỉ thị số 30-CT/TW và Kế hoạch này; định kỳ báo cáo Ban Thường vụ Đảng ủy Sở và Ban Thường vụ Đảng ủy Khối Cơ quan - Doanh nghiệp tỉnh ủy kết quả thực hiện theo quy định.

Trên đây là Kế hoạch quán triệt, tuyên truyền, tổ chức thực hiện Chỉ thị số 30-CT/TW ngày 05/02/2024 của Ban Bí thư Trung ương Đảng khóa XIII về công tác tuyên truyền miệng trong tình hình mới của Đảng ủy Sở Nội vụ.

Đảng ủy Sở Nội vụ đề nghị các chi bộ trực thuộc Đảng bộ Sở triển khai thực hiện.

Nơi nhận:

- Đảng ủy Khối CQ-DN tỉnh;
- Đảng ủy Sở;
- Lãnh đạo Sở;
- Các chi bộ trực thuộc Đảng bộ;
- Lưu: VT, VPĐU.

**T/M ĐẢNG ỦY
PHÓ BÍ THƯ**



Cù Trọng Khang